

Số: 453/KH-CSĐTNTMT

Sơn La, ngày 01 tháng 10 năm 2021

KẾ HOẠCH
Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong
phòng, chống dịch Covid-19

Hiện nay Bộ Thông tin và Truyền thông đã hoàn thiện 1 ứng dụng dùng chung duy nhất có tên **PC-Covid** để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ (*ứng dụng này được nâng cấp đổi tên từ ứng dụng Bluezone, là ứng dụng tổng hợp các tính năng của các ứng dụng chống dịch Covid như NCOVI, Vietnam health declaration, Bluezone, VHD, Covid-19...và được thiết kế lại để thuận tiện nhất cho người dùng*).

Thực hiện kế hoạch số 103 /KH- SLĐTBTXH, ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc ứng dụng các nền tảng công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19. Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh xây dựng kế hoạch ứng dụng các nền tảng công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc ứng dụng các nền tảng công nghệ phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

100% viên chức, người lao động sử dụng điện thoại thông minh cài đặt các ứng dụng **PC-Covid**, Sổ sức khỏe điện tử và thực hiện khai báo y tế điện tử và được cấp mã QR.

2. Yêu cầu

Triển khai nhanh, hiệu quả các nền tảng công nghệ bắt buộc dùng chung trên toàn quốc trong phòng, chống dịch Covid-19.

Trưởng các phòng chuyên môn, cơ sở vệ tinh quán triệt kịp thời đến toàn thể viên chức, người lao động triển khai ứng dụng công nghệ trong công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Triển khai cài đặt các ứng dụng trong phòng chống dịch Covid-19

100% viên chức, người lao động thuộc các phòng chuyên môn, cơ sở vệ tinh phải thực hiện việc cài đặt ứng dụng PC-Covid, Sổ sức khỏe điện tử trên điện thoại thông minh. Đối với máy đã cài ứng dụng Bluezone tiến hành cập

nhật để thành ứng dụng PC-Covid.

100% viên chức, người lao động thuộc các phòng chuyên môn phải thực hiện việc khai báo y tế điện tử trên ứng dụng PC-Covid và Sổ sức khỏe điện tử; đăng ký tạo mã QR cá nhân trên ứng dụng PC-Covid.

Bắt buộc viên chức, người lao động và khách đến liên hệ công tác phải thực hiện quét mã QR tại công cơ quan khi đến làm việc.

Đăng ký tạo mã QR tại trang <https://qr.tokhaiyte.vn/> dán công khai tại cổng bảo vệ Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh và cơ sở vệ tinh để người lao động và khách đến giao dịch thực hiện việc quét mã QR.

2. Công tác thông tin tuyên truyền

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, quán triệt tại buổi giao ban của phòng, hệ thống phát thanh nội bộ, trang thông tin điện tử của Cơ sở cho viên chức, người lao động biết và triển khai thực hiện có hiệu quả để phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe cá nhân, gia đình và toàn xã hội.

3. Công tác kiểm tra giám sát

Công tác kiểm tra việc cài đặt, sử dụng ứng dụng PC-Covid, Sổ sức khỏe điện tử được giao cho các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh (*thành viên Ban chỉ đạo là trưởng các phòng chuyên môn, Cơ sở vệ tinh*)

Công tác kiểm tra việc triển khai ứng dụng các nền tảng công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19 sẽ được lồng ghép trong công tác tự kiểm tra của Cơ sở.

4. Dừng việc quét mã QR tại cổng bảo vệ bằng ứng dụng **Vietnam health declaration** tại công văn số 411/CSĐTNTMT, ngày 17 tháng 9 năm 2021 về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch Covid-19.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng

Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch Covid-19.

Thường xuyên đôn đốc, theo dõi việc triển khai ứng dụng các nền tảng công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19 tại Cơ quan và đôn đốc các phòng chuyên môn, Cơ sở vệ tinh thực hiện.

Thực hiện việc đăng ký tạo mã QR trên trang <https://qr.tokhaiyte.vn/>.

In mã QR dán công khai trên bảng thông báo tại cổng bảo vệ Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh để người lao động và khách đến liên hệ công tác thực hiện việc quét mã QR.

Bố trí 01 bộ máy tính có kết nối internet tại cổng bảo vệ để kiểm soát việc thực hiện quét mã QR.

Lắp đặt bộ phát sóng không dây tại công bảo vệ cho viên chức, người lao động, khách liên hệ công tác và người dân kết nối, quét mã QR.

Bộ phận trực công bảo vệ kiên quyết không cho vào cơ quan khi chưa thực hiện việc quét mã QR tại cổng.

Hướng dẫn cụ thể bằng văn bản, trên trang thông tin điện tử việc quét mã QR bằng ứng dụng PC-Covid (*Có hướng dẫn kèm theo*)

Tổng hợp kết quả, gửi báo cáo về Văn phòng Sở trước 11h30, Thứ Sáu hàng tuần (*bản mềm gửi đồng chí Trần Thị Vân Anh - Chuyên viên, điện thoại: 0888.261.983, email: anhttv.sldtbxh@sonla.gov.vn*)

2. Phòng Giáo dục dạy nghề

Biên tập tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của cơ sở về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch Covid-19 gồm :

Kế hoạch số 189/KH - UBND ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh Sơn La về triển khai đồng bộ các nền tảng công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Quyết định số 2367/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao chỉ tiêu triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone, khai báo y tế, mã QR của các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Kế hoạch số 103 /KH- SLĐTBOXH, ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc ứng dụng các nền tảng công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19.

Kế hoạch số 452/KH-CSĐTNTMT ngày 01 tháng 10 năm 2021 của cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch Covid-19.

Thực hiện tuyên truyền từ 03/10/2021

3. Các phòng chuyên môn

Quán triệt các nội dung văn bản tại mục 2, phần III văn bản này trong các buổi giao ban hàng ngày. Đôn đốc, yêu cầu, nhắc nhở viên chức, người lao động cài đặt ứng dụng PC-Covid ; Sổ sức khỏe điện tử, thực hiện nghiêm túc khai báo và quét mã QR bằng ứng dụng PC-Covid trước khi vào cơ quan.

Tổng hợp kết quả, gửi báo cáo về đồng chí Chánh Văn phòng trước 10h00, Thứ Sáu hàng tuần (*bản mềm gửi đồng chí Nguyễn Danh Toan – Chánh Văn phòng, điện thoại: 0972 758 928, email: nguyendanhtoan81@gmail.com*) để tổng hợp báo cáo Sở Lao động – Thương binh xã hội theo đúng thời gian quy định.

4. Cơ sở Vệ tinh

Quán triệt các nội dung văn bản tại mục 2, phần III văn bản này trong các buổi giao ban hàng ngày. Đôn đốc, yêu cầu, nhắc nhở viên chức, người lao động cài đặt ứng dụng PC-Covid ; Sổ sức khỏe điện tử, thực hiện nghiêm túc khai báo

và quét mã QR bằng ứng dụng PC-Covid trước khi vào cơ quan.

Dán công khai tại cổng Cơ sở vệ tinh để viên chức và khách đến liên hệ công tác thực hiện việc quét mã QR. Kiên quyết không cho vào cơ quan khi chưa thực hiện việc quét mã QR.

Trên đây là kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch Covid-19 của Cơ sở Điều trị nghiên ma túy tỉnh. Yêu cầu các phòng chuyên môn, cơ sở vệ tinh, viên chức, người lao động nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Sở LĐ TB&XH; (b/c)
- Ban Giám đốc; (b/c)
- Các phòng chuyên môn, Cơ sở vệ tinh; (thực hiện)
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Đoàn Văn Tứ